

**HIỆP HỘI
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2013

THƯ BẢO TRỢ

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá cao và đồng ý là đơn vị chỉ đạo và bảo trợ cho “Phiên giao dịch Bất động sản lần thứ II” tại Hà Nội do Văn phòng Hiệp hội, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - đơn vị trực thuộc Hiệp hội, Liên minh sản bất động sản G5 và Công ty cổ phần Megalink tổ chức.

Phiên giao dịch Bất động sản là một sự kiện rất có ý nghĩa với mục đích tạo dựng niềm tin cho mọi thành phần liên quan thị trường Bất động sản trong giai đoạn đang gặp nhiều khó khăn, đồng thời giúp các nhà phát triển dự án BĐS thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, tạo các cơ hội hợp tác, liên kết đầu tư giữa nhà phát triển dự án, nhà đầu tư tài chính, ngân hàng nhằm hình thành một thị trường minh bạch và cơ hội mua nhà có giá phù hợp nhất cho người tiêu dùng.

Đây là dịp để các chủ đầu tư giới thiệu quảng bá dự án đến khách hàng và các nhà đầu tư thông qua các kênh thông tin truyền thông, giúp phát triển thương hiệu của các dự án bất động sản, cơ hội để khách hàng tiếp cận các sản phẩm bất động sản minh bạch, giới thiệu các cơ hội đầu tư bất động sản tới các nhà đầu tư tiềm năng, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và huy động vốn của công ty bất động sản trong bối cảnh khó khăn thị trường, cơ hội để giao lưu, kết nối, tạo cơ hội hợp tác đầu tư giữa các Doanh nhân, Doanh nghiệp đặc biệt tạo điều kiện để các Nhà đầu tư Bất động sản được gặp gỡ trực tiếp. Hy vọng rằng, tiếp nối sự thành công của Phiên giao dịch Bất động sản năm 2012, Phiên giao dịch Bất động sản năm 2013 sẽ thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp và công chúng và sẽ được tổ chức định kỳ thường niên.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trân trọng đề nghị và kính mời các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tham gia và tài trợ cho sự kiện.

Chúc **Phiên giao dịch Bất động sản 2013** thành công phát triển, chúc các doanh nghiệp thu được nhiều kết quả tốt đẹp!

**CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
TRUNG ƯƠNG RÔ BÈ**

**THỦ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Trần Nam**